

ข่าวประชาสัมพันธ์ รฟม. ประจำเดือนตุลาคม 2566

01. รฟม. จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

02. รฟม. ให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง สถานีสามยอด และสถานีวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)



วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรากมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร นายปารเมศ วิทยารักษ์สรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) บริเวณสถานีสามยอด สถานีวงเวียนใหญ่ และสภาพการจราจรบนเส้นทางถนนพระปกเกล้า - สะพานพุทธ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ

ในโอกาสนี้ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. ได้นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจเยี่ยม บริเวณสถานีสามยอด ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้่าใต้ดินของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ที่ในอนาคตจะใช้เป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีงานก่อสร้างหลัก ได้แก่ งานก่อสร้างผนังสถานีใต้ดิน (Guide Wall) ของ

สถานีสามยอด เป็นต้น จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปตรวจสอบสภาพการจราจรบนเส้นทางสะพานพระปกเกล้า - สะพานพุทธ ที่มีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีใต้ดินใกล้กับวงเวียนใหญ่ ในแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีงานก่อสร้างหลัก ได้แก่ งานก่อสร้างผนังสถานีใต้ดิน (Diaphragm Wall) ของสถานีวงเวียนใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีความคืบหน้าในภาพรวมร้อยละ 18.68 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

03. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบาย รฟม. เดินหน้า Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ยกระดับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม



วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวณภัทรากมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) และ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังข้อคิดเห็นและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมุ่งเน้นความสุขของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รฟม. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในด้านการเดินทาง และการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง

04. รฟม. และ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นายวิชาญ มินชัยนันท์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง รฟม. และ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

โดยการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า ของ รฟม. และ รฟม. ยินดีที่จะสนับสนุนองค์ความรู้และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ รวมถึงประสานการทำงานในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม.

05. รฟม. มุ่งสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บุคลากร



วันที่ 6 ตุลาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต – หลักคิดและแนวปฏิบัติระดับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

06. รฟม. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566





วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมกันปลูกต้นกระถินเทพา จำนวน 50 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสำนักงาน รฟม. และช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ อย่างต่อเนื่องทุกปี

07. รฟม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การวางระบบ GRC และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร



วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ นางศิริรุ่ง สุขศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร และนายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การวางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC) ของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 รฟม.

08. รฟม. เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”



วันที่ 25 กันยายน 2566 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เพื่อสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และยังนับเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

09. รฟม. จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ MRTA Exclusive Trip พาลูกค้านั่งรถไฟฟ้า MRT สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนนทบุรี



วันที่ 6 ตุลาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ MRTA Exclusive Trip นำคณะผู้โชคดีจากกิจกรรม MRTA Lucky line สายสีม่วง จำนวน 21 คน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากสถานีเตาปูน ไปยังสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวจิรนนท์ วรรณจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งความพิเศษของกิจกรรมนี้ คือ รฟม. ได้เชิญอาจารย์ มิก พชร ชุตตะทวะ นักเขียนและนักพยากรณ์ดวงชื่อดังจาก Mthai เข้าร่วมคณะ และทำหน้าที่เป็นไกด์พิเศษในการให้ความรู้และแนะนำเคล็ดลัทธิวิธีการไหว้ศาลหลักเมืองตามฉบับเทวบำบัดให้ชีวิตมั่นคง ราบรื่น และนำคณะทัวร์เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

10. รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566



วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรุงเทพมหานคร

11. รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566



วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

12. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ



วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสุทัศน์ ลิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ

13. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 133 ปี



วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางสาวจิรนนท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมผู้บริหาร รฟม. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากกรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมี นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้รับมอบ

14. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี



วันที่ 29 กันยายน 2566 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 เป็นผู้รับมอบ

15. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากกรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี



วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากกรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ สภาอากาศไทย โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ชีรพงศ์ ครุฑดีลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับมอบ

16. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี



วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สบม. โดยมี นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้รับมอบ

17. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ครบรอบ 21 ปี



วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ครบรอบ 21 ปี ณ อาคาร สนข. กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้รับมอบ

18. รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี



วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าราชการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิรามธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับมอบ

19. รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566





วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวจิรัฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการทำโครงการทดลองด้านการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงาน รฟม. ของกลุ่มตัวแทนพนักงานจากกิจกรรม Green Office Hero รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 รฟม. ได้คัดเลือกพนักงานจำนวน 29 คน เป็น Green Office Hero รุ่นที่ 2 เป็นตัวแทนในการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะจากวิทยากรและหน่วยงานภายนอก และจัดทำโครงการทดลอง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแก้วพลาสติกเป็นแก้ว Zero Waste และเพิ่มการใช้แก้วส่วนตัว 2. การปรับปรุงถังขยะให้พนักงานสามารถทิ้งขยะได้ถูกประเภท และเพิ่มถัง Zero Waste 3. การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นการใช้ถุงแบบเวียน 4. การใช้ประโยชน์จากแก้ว Zero Waste และ 5. ลดการสร้าง Food Waste ในโรงอาหาร รฟม. นอกจากนี้ รฟม. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติกภายในหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 1,308.47 กิโลกรัม (ประมาณ 104,678 ขวด) คิดเป็นค่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.349 ตันกิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงาไปรีไซเคิล อีกทั้ง รฟม. ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการประหยัดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน และกิจกรรมรณรงค์ใช้รถสาธารณะในการเดินทางอีกด้วย

20. รฟม. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดหินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม





วันที่ 27 กันยายน 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 96 คน จากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต จ. นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จากสถานีกระทรวงสาธารณสุข ไปยังสถานีคลองบางไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการโดยสารรถไฟฟ้า